
 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 
 
  
   
 
  
 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ โดยมี ดร.ตวง   
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex 
Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาแนวทางการบูรณาการ
ด าเนินงานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย และแนวทางการติดตามการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะอนุกรรมาธิการได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นจุดคานงัดในการติดตามและขับเคลื่อน 

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๕ จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการด าเนินงานเชิงรุกเพื่อระดมความเห็นจากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย จ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
โดยเน้นครูพี่เลี้ยง และครั้งที่ ๒ การบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยให้เป็นรูปธรรมและเป็นเอกภาพ  
เพื่อเร่งติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้พระราชบัญญัติตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้แก่ 
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็น 
การติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป (ด้านการศึกษา) ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) โดยมุ่งเน้นการติดตามกิจกรรมปฏิรูป ๓ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ อันน าไปสู่การจ้างและการสร้างงาน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีมติจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยพระราชบัญญัติตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คือ พระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาในโอกาสต่อไป 

ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  



 
 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
 รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ

การอาชีวศึกษา ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ ๑) พิจารณาความ
คืบหน้าและทบทวนการมอบหมายภารกิจการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะ 
อนุกรรมาธิการ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้อนุกรรมาธิการ
และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเป็นแกนหลักและรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการพิจารณา
ศึกษา คือ ๑) เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ๒) เรื่อง การยกระดับและพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษา สู่กระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ ๓) เรื่อง การจัดเตรียมก าลังคนและการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผู้รับผิดชอบในการด าเนินการได้น าเสนอสาระส าคัญในส่วน
ของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ รวมถึงกรอบแนวทางในการพิจารณาต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบทิศทางการจัดท ารายงานดังกล่าวทั้ง ๓ เรื่อง 
ในเบื้องต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาในครั้งต่อไป  
โดยเรียงตามล าดับความส าคัญก่อนหลังตามที่ได้มีการก าหนดกรอบการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ 

 ๒) พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดการเสวนา เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาและมีมติร่วมกันในการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานด้านอาชีวศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการในเรื่องตั้งแต่ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา การยกระดับมารฐานการจัดการศึกษา หลักสูตรและการบูรณาการ
หลักสูตรการเรียนรู้ และความร่วมมือในการจัดการศึกษานั้น บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้คลี่คลายลงบ้างในบางพื้นที่แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควรให้มีการ
เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา (๑) ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ระหว่างวันที่ 
๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ (๒) ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง

จัดการเสวนาแบบออนไลน์ ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เพียง ๑ วัน) โดยมอบหมาย 
ฝ่ายเลขานุการประสานงานและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ และรายงานความคืบหน้าให้คณะอนุกรรมาธิการทราบเป็นระยะต่อไป 

 
 
 

ภาพ – ข่าว โดย ชาณุ – ธิดา 
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